

# ขึ้นแน่ค่าไฟ4.72บ.ไร้ช่องทบทวน

ปลดพลังงานเผย  
รัฐหาทางอื่นช่วย  
เบนซินลดวันนี้1บ.  
ดีเซลยึนราคาเดิม  
สภาองค์การนายจ้างชี้ขึ้นค่าแรง  
เทียบเงินเพื่อ ชยับไม่เกิน 6%  
สมเหตุสมผล คำน้อตราเดียวทั่ว  
ประเทศ สภาหอค้าห่วงอุตสาหกรรม  
อ่วมผวาค่าแรงพุ่ง

(อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

ค่าไฟ

## คัดกรองบัตรคนจนส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) รอบใหม่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด หลังจากที่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลมา ตั้งแต่เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อปี 2561 ซึ่งนับจากนี้จะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกๆ ปี ด้วยการนำเทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) มาคัดกรองคุณสมบัติของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้การช่วยเหลือตรงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจริง ซึ่งการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ประชาชนผู้ถือบัตรเดิม ไม่ต้องกังวล หากคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข ก็จะได้รับสิทธิตามที่รัฐจัดให้ จะไม่มีการขาดช่วงแน่นอน เพราะระบบข้อมูลจะต้องเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ ก่อนเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

“รัฐต้องการช่วยผู้มีรายได้น้อย ให้มีเงินไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนเท่านั้น ไม่ได้ช่วยทั้งหมด ขณะเดียวกันรัฐบาล มีมาตรการอื่นๆ ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงนี้อยู่แล้ว” นายสันติกล่าว

## คาดรอบใหม่เกิน10ล้านคน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลัง ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างธนาคารกรุงไทย วงเงิน 163 ล้านบาท เพื่อวางระบบทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบระบบเพื่อให้สมบูรณ์ที่สุด รอรับการลงทะเบียนได้ รัฐคาดว่ามีผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่มากกว่า 10 ล้านคน เนื่องจากประสบปัญหาขาดรายได้ ตกงาน จากวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

สำหรับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเบื้องต้น 1.ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป 2.ต้องไม่มี หรือ มีทรัพย์สินทางการเงิน (นารายได้ของครอบครัวมาเฉลี่ยรวมไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี) 3.ต้องมีหนี้สินที่ต้องผ่อนบ้านในราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 4.หนี้สินยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท 5.ไม่มีบัตรเครดิต 6.ที่ดินทำกินไม่เกิน 10 ไร่ 7.ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกว่าที่กำหนดไว้เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร

## ขึ้นค่าแรงต้องใกล้เคียงเงินเพื่อ

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) กล่าวถึงกรณีกระทรวงแรงงาน ระบุถึงการพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5-8% ว่า เมื่อไม่นานมานี้ได้มีโอกาสหารือกับทางกระทรวงแรงงานเบื้องต้น เทกที่ทราบนั้น ทุกจังหวัดที่ส่งรายงานมาที่กระทรวงแรงงาน เรื่องขอปรับขึ้นค่าแรง สูงสุดขอที่ 5% และบางจังหวัดก็ไม่ขอปรับขึ้น ซึ่งการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะมีปัจจัยหลัก 2 เรื่อง คือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) และอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งปี 2565 เชื่อว่าจีดีพีโตประมาณกว่า 3% แต่ไม่เกิน 4% ส่วนเงินเฟ้อนั้น ล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2565 อยู่ที่ 7.6% และคาดทั้งปี 2565 อยู่ที่ 5.5-6% ถ้าจะปรับขึ้นค่าแรงต้องใช้ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์ ก็เชื่อว่าดูจากเงินเฟ้อที่ยังสูง

นายธนิตกล่าวว่า ถ้าใช้หลักเงินเฟ้อ ซึ่งก็มองว่าปกติในปี 2566 เงินเฟ้อจะลดลงไปกว่าปีนี้มีที่ฐานเงินเฟ้อสูง ส่วนเงินเฟ้อปี2565 แม้จะมีอัตราสูง แต่เฉลี่ยทั้งปีคงไม่เกิน 6% ดังนั้น ที่กระทรวงแรงงาน พุดถึงเพิ่มค่าแรงถึง 8% อาจมองในระยะยาวว่าน่าจะเพิ่มสูงต่อเนื่องและใช้ค่าเฉลี่ยไม่ได้

“เงินเฟ้อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ถึงไตรมาสที่ 2 ยังพอไปได้ และต้องพิจารณาว่า นายจ้างจ้างได้เท่าไร ลูกจ้างต้องการเท่าไรจึงจะพอดำรงชีพ จึงจะเป็นอัตราที่จะเพิ่มขึ้นจริง ขณะนี้ก็รอกระทรวง

แรงงานสรุปอีกครั้ง” นายธนิตกล่าว

## ชยับไม่เกิน6%สมเหตุสมผล

นายธนิตกล่าวว่า เรื่องกฎหมายแรงงาน หรือพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน นั้น มีการยื่นเรื่องแก้ไขกฎหมายในสภา ไม่ว่าจะฉบับที่ 9 มาตรา 57 ให้มีการปรับค่าจ้างประจำปีให้ล้อกับค่าครองชีพ ทั้งตัวเลขจีดีพี และเงินเฟ้อ ซึ่งต่อไปจะกลายเป็นการปรับขึ้นค่าจ้างแบบรายปี ทำให้ทางการเมืองไม่สามารถนำนโยบายการขึ้นค่าแรง มาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้อีก หรือ บางเรื่องที่เป็นด้านลบต่อนายจ้าง อาทิ ฉบับที่ 5 มาตรา 28 ให้ลูกจ้างมีวันหยุดใน 1 สัปดาห์อย่างน้อย 2 วัน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อหน่วยงาน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม

“ค่าจ้างขั้นต่ำ ถ้าออกมาที่เพิ่ม 8% มันสูงเกินไป อาจเป็นภาระกับนายจ้าง ขึ้นอยู่ที่ว่าสถานประกอบการนั้นๆ เป็นอย่างไร ในส่วนที่ใช้แรงงานฝีมือ จะมีการปรับค่าจ้างเกินอัตราขั้นต่ำอยู่แล้ว อาจได้รับผลกระทบน้อย แต่หากเป็นสถานประกอบการที่ไม่แข็งแรง ปรับขึ้นค่าจ้างที่จะครั้งเป็นจำนวนมาก อาจจะหนักเกินไป แต่ถ้าเพิ่ม อัตรา 6% เป็นตัวเลขสอดคล้องกับเงินเฟ้อ อันนี้สมเหตุสมผล ซึ่งนายจ้างจะปฏิเสธจะไม่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้” นายธนิตกล่าว

## ค่าน้อตราเดียวทั่วประเทศ

นายธนิตกล่าวว่า ส่วนเรื่องการปรับขึ้นค่าแรงตามอัตราของแต่ละจังหวัดหรือแต่ละพื้นที่ นั้น เป็นเรื่องปกติ เพราะแต่ละพื้นที่มีความเจริญไม่เท่ากัน และรัฐบาลเองต้องการที่จะกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การต้องมีการจูงใจและดึงดูดนักลงทุนในประเทศให้กระจายไปจังหวัดอื่นๆ ด้วย

“การกระจายอัตราค่าแรงเป็นเรื่องที่เท่ากันเท่าโลก อาทิ สหรัฐ ในรัฐเดียวกันค่าแรงยังไม่เท่ากันเลย ถ้าค่าแรงเท่ากันทั่วประเทศ ใครจะไปลงทุนที่ต่างจังหวัด มันจึงต้องมีแต้มต่อ ให้จูงใจไปลงทุน” นายธนิตกล่าว

## ‘หอค้า’ผวาพิษช่องแคบได้หวั่น

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศจีน ได้หวัน และสหรัฐ จะมีผลกระทบต่อเชิงการเมืองระหว่างสองมหาอำนาจที่เกิดขึ้นแล้ว ขณะเดียวกันก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะได้หวันที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่จีนทำมาตรการต่างๆ เช่น ไม่นำสินค้า

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 9 สิงหาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16221

หน้า: 1 (ล่าง), 6

Col.Inch: 197.36 Ad Value: 236,832

PRValue (x3): 710,496

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ขึ้นแน่ค่าไฟ4.72บ.ไร้ออกทบทวน

จากได้หวั่นเข้าประเทศ การเก็บภาษีต่างๆ เรื่อง ขั้วพพลาย เช่น ได้หวั่นต้องการนำเข้าพพลาย จากจีน เพื่อใช้ธุรกิจก่อสร้างและการผลิต ก็จะ ขะงักลง อีกทั้งด้านอาหาร เทคโนโลยี และเรื่อง การขาดแคลนชิปที่ได้หวั่นเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ จะมีความเสียหายเกิดขึ้นหลังต้องลดการส่งออกไปจีน

นายสนั่นกล่าวว่า ขณะเดียวกันความขัดแย้ง ระหว่างจีนและสหรัฐ ซึ่งจีนได้ตอบโต้ด้วยการ ยกเลิกความร่วมมือกับสหรัฐ เช่น ยกเลิกความร่วมมือ ด้านสิ่งแวตล่อม ภาวะโลกร้อน รวมถึงยกเลิก การนำสินค้าต่างๆ เกี่ยวกับอุปโภคบริโภค ที่จะส่ง ไปสหรัฐ อาจทำให้สหรัฐเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่ ขณะนี้สูงอยู่แล้วจะได้รับผลกระทบมากขึ้น ซึ่ง ไทยที่มีจุดยืนชัดเจนว่าเป็นประเทศที่เป็นกลาง ไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น และอยากเห็นความสงบสุขทุกภาคส่วน

## โอกาสดีการค้า-ลงทุนเข้าไทย

นายสนั่นกล่าวว่า หากมองเรื่องเศรษฐกิจ คาดต่อไทยในการเพิ่มโอกาสจากสถานการณ์ ดึงเครียด เนื่องจากจีนเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของโลก และซื้อสินค้าจากไทยสูงอยู่แล้ว อาจซื้อสินค้า จากไทยมากขึ้น รวมถึงการลงทุนอาจเข้ามาอีก ซึ่งเวลานี้ในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน จีนมาลงทุนใน ไทยอยู่อันดับ 6 แต่น้อยกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค เดียวกัน ซึ่งมองว่าเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการจาก จีนจะเข้ามาลงทุนไทยเพิ่มขึ้นจากนี้ ขณะที่ได้หวั่น ต้องยึดไทยเป็นเป็นแหล่งส่งสินค้า เมื่อการผลิต ชิปต่างๆ หากได้หวั่นลดการส่งออกไปจีน ไทยอาจ เป็นประเทศเป้าหมาย เพราะไทยต้องการชิปใช้ใน อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ จากสถานการณ์ ที่ผ่านมามีตัวเลขการผลิตรถยนต์ไม่สามารถขยาย ตัวได้ เนื่องจากขาดแคลนชิป มองว่าจากนี้ไปจะเป็นโอกาสที่ดี อีกทั้งไทยนำเข้าสินค้าจากได้หวั่น เช่น อาหาร ขั้วพพลายเช่นด้านวัตถุดิบ ชิปต่างๆ ที่ได้หวั่น เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก จากปัญหา ที่เกิดขึ้นไทยอาจได้รับอานิสงส์ อย่างไรก็ตาม ยัง ยืนยันว่าไทยไม่ต้องการเห็นสิ่งที่มีความขัดแย้ง ลักษณะนี้ในแถบตะวันออกหรือเอเชียด้วยกัน

## อุตสาหกรรมอ่วม/หวั่นค่าแรงพุ่ง

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการธุรกิจ อาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต กล่าวว่า หากปรับค่าแรงขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่ ที่ต้องใช้แรงงานในการผลิตจำนวนมาก เริ่ม ตั้งแต่ต้นทางเพาะปลูก-เก็บเกี่ยวภาคเกษตร ใน การแปรรูปอาหารจะมีสินค้าบางรายการที่จำเป็นต้องใช้แรงงาน เช่น พืช ผัก ผลไม้ หรือปศุสัตว์ ที่ ยังไม่สามารถหาเครื่องจักรทดแทนได้ 100% กลุ่ม นี้ยังต้องมิตุนเพิ่มขึ้นอีกด้าน ซึ่งสุดท้ายแล้วจะมี จังหวะในการส่งต่อเรื่องต้นทุนไปถึงผู้บริโภคใน

กรณีที่คุณต้นทุนไม่อยู่ หรือแบกรับต้นทุนไม่ไหว หากค่าแรงขึ้นจะกระทบต่อต้นทุนอุตสาหกรรม หลากหลาย ซึ่งมีตั้งแต่ 5-20% ที่อยู่ในภาค การเกษตรเป็นหลัก หากมองภาพกระบวนการ ทำงานที่ไม่ใช้เครื่องจักรและใช้คนเป็นหลักจะได้รับ ผลกระทบมาก สำหรับอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักร มาช่วย อาจเหลือเพียง 5% ก็ได้

นายวิศิษฐ์กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันมีสินค้าที่ ไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้ เช่น สินค้าที่เป็นสินค้า ควบคุม เป็นสินค้าประเภทที่ไม่เหมาะกับเอสเอ็ม อีจะทำธุรกิจ เนื่องจากข้อจำกัดความสามารถ ด้านการผลิตที่ไม่สามารถผลิตจำนวนมากเพื่อ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำลงได้ และไม่มีทุนมาก พออาจทำให้ธุรกิจเสียหายในที่สุด อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมพร้อมจะขึ้นค่าแรง เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเหมือนงูกินหาง ปัจจุบันหลักขึ้นอยู่ว่าจะ ขึ้นเท่าไรมากกว่า

## สหพัฒน์ขึ้นรับได้ไม่เกิน5-8%

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒน์ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคในเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า กรณีรัฐบาลมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เพื่อลดความ กดดันภาคแรงงานที่เดือดร้อนค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยยอมรับได้หากรัฐปรับขึ้นให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 5-8% เพราะเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล ไม่มาก ไม่น้อยจนเกินไป

“ในส่วนของเรา ตอนนี้อาจจะเกินค่าจ้างขั้นต่ำ ไปแล้ว ไม่ส่งผลกระทบมาก ที่น่าห่วงคือ ธุรกิจ อื่นที่จัดตั้งใหม่ หรือธุรกิจข้ามชาติ เพราะปัจจุบัน ค่าแรงบ้านเราสูงกว่าประเทศอื่นอยู่แล้ว หากปรับ ขึ้นอีก อาจจะทำให้มีการย้ายฐานการผลิตไปที่ ประเทศอื่นก็ได้ เพราะค่าแรงเป็นส่วนหนึ่งของ ต้นทุนการผลิต นอกจากค่าไฟฟ้า ค่าพลังงาน ค่าขนส่ง ที่ตอนนี้ทุกอย่างสูงชันอยู่แล้ว” นาย บุญชัยกล่าว

## วอนอนุมัติปรับราคา‘มาม่า’

นายบุญชัยยังกล่าวถึงการปรับขึ้นราคาบะหมี่ กึ่งสำเร็จรูปหรือมาม่าว่า ยังอยู่ระหว่างการ พิจารณาของกระทรวงพาณิชย์ หวังว่ารัฐจะ เห็นใจผู้ประกอบการ และเร่งพิจารณาอนุมัติโดยเร็ว เนื่องจากตอนนี้จากต้นทุนสูงชัน ทำให้บางโรงงาน ขาดทุน บางโรงงานพออยู่ได้ ต้องนำกำไรจากการ ส่งออกมาชดเชย

## แบงก์ฟื้นธงขึ้นดอกเบี้ย

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงิน ตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจ ไทยทยอยฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะค่า

ใช้จ่ายด้านพลังงานลดลง ตามการปรับตัวลงของ ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนกรกฎาคม อาจ ช่วยหนุนให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคพลิกกลับ มาปรับตัวขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 41.8 จุด ในเดือน กรกฎาคมได้ ทั้งนี้ การทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในภาวะเงินเฟ้อระดับสูงเกินกว่ากรอบเป้าหมาย ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะส่งผล ให้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 0.75% และ กนง.จะส่งสัญญาณพร้อมทยอยปรับ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อโดยไม่ให้เกิดผลกระทบ ฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างรุนแรง

“แม้ กนง.อาจขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้ง ครั้งละ 0.25% สู่ระดับ 1.00% ในวันนี้ แต่หาก กนง. กังวล แนวโน้มเงินเฟ้อมากขึ้น อาทิ เงินเฟ้อคาดการณ์ ระยะปานกลางเร่งตัวขึ้น หรือการฟื้นตัวเศรษฐกิจ ไทยดีกว่าที่คาดไว้มีโอกาสที่ กนง.อาจขึ้นดอกเบี้ย ต่อเนื่อง 3 ครั้ง สู่ระดับ 1.25% ในวันนี้ ได้เช่นกัน ต้องรอดติดตามผลการประชุมกนง.ในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ และติดตามแนวโน้มเงินเฟ้อในระยะ ถัดไปอย่างใกล้ชิด” นายพูนกล่าว

## คาดกนง.เริ่มขึ้นที่0.25%

ด้านวิจักขณ์กรไทยระบุว่า ในการประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 10 สิงหาคม คาดว่า กนง.ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 0.75% ท่ามกลางแรงกดดันจาก เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง ขณะที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ กนง. มีแนวโน้ม ทยอยถอนคันเร่งทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อย ไป อาจพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยต่อช่วงที่เหลือปีนี้ ส่ง ผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.00-1.25% ทั้งนี้ ยังมองถึงทิศทางราคาน้ำมันที่กำลังย่อลงมา บ้างและอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอาจชะลอลงเล็กน้อย แต่แรงกดดันเงินเฟ้อภายในประเทศมีแนวโน้มคง อยู่ในระดับสูงอยู่ จึงมีแนวโน้ม กนง.ให้น้ำหนัก ต่อปัจจัยเสี่ยงด้านเงินเฟ้อผ่านการปรับดอกเบี้ย ขณะที่เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญปัจจัยเสี่ยงจาก เศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐ และจีน อาจกระทบต่อการส่งออกและท่องเที่ยว ของไทย

## ‘หมอลี่’แจ่มคิดทฐ-ดีเทศจบที่ศาล

กรณีประชุมคณะกรรมการกิจการกระจาย เสี่ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม เห็นชอบ ให้สำนักงาน กสทช.วิเคราะห์โครงสร้างการควบ รวมกิจการระหว่าง บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ที่มีหลักฐานทาง

วิชาการและข้อมูลเชิงประจักษ์รองรับเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา และป้องกันการผูกขาด หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม โดยให้สำนักงาน กสทช. รายงานความคืบหน้าต่อ กสทช. โดยเร็ว

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา อดีต กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เปิดเผยว่า หาก กสทช. เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ใช้ประกอบการพิจารณายังไม่ครบถ้วน เพียงพอ การตัดสินใจพิจารณาสุ่มเสี่ยงจะเกิดปัญหามาในอนาคต สามารถเลื่อนการพิจารณาออกไปได้ ถือเป็นเรื่องปกติทางปกครอง โดยกระบวนการวินิจฉัยจะเริ่มต้นขึ้นต่อเมื่อข้อเท็จจริงครบถ้วน แต่ทั้งนี้ กสทช. ยืนยันมาตลอดว่าการพิจารณาเรื่องนี้จะไม่ยืดเยื้อ ดังนั้น สำนักงาน กสทช. ต้องเร่งหาข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน หากส่วนไหนไม่สามารถหาข้อเท็จจริงประกอบได้ ให้รายงานต่อ กสทช. โดยส่วนนั้นอาจต้องใช้ดุลพินิจเท่าที่มีอยู่ในการพิจารณา

“ไม่มีเหตุที่ กสทช. ต้องยืดเวลาพิจารณา แต่ที่ยืดเพราะมีความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดี ดังนั้น สำนักงาน กสทช. ต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนทุกมิติ มีแค่ไหนตัดสินไปแค่นั้นเวลาถูกดำเนินคดีจะได้สู้ได้ ถ้าสู้ไม่ไหวลงมือไป เวลาถูกดำเนินคดีจะลำบาก ส่วนตัวไม่ทราบว่าจะลงมือทำอย่างไร เพราะเรื่องนี้ละเอียดอ่อน และไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร อาจมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง รวมถึงกระบวนการพิจารณาที่ล่าช้า ผู้ขอควรรวมก็สามารถฟ้องร้องได้เช่นกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ เพราะดูเหมือนผู้ขอควรรวมอยากให้จบ” นพ.ประวิทย์กล่าว

## ททท.ชี้เปิดฝั่มตีถึง4พันศก.กลางคืน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่าจากกรณีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีแนวคิดจะเสนอให้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ในเดือนกันยายนนี้ พิจารณาขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงเวลา 04.00 น. เฉพาะบางพื้นที่ ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากในเมืองท่องเที่ยวหลัก อาทิ กรุงเทพฯ พัทยา กระบี่ ภูเก็ต หัวหิน สมุย และเชียงใหม่ ให้มีผลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ซึ่งเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) โดยเน้นย้ำว่าเป็นเรื่องของการขยายเวลาเศรษฐกิจภาคกลางคืนเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่มองว่าเป็นเรื่องการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมากกว่า

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า จากเดิมแนวคิดการขยายเวลาเปิดให้บริการสถานบันเทิงถึง 04.00 น.

จากเดิมเปิดได้ถึง 02.00 น. เป็นเรื่องเดิมก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด-19 ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้ลงพื้นที่ถนนอโศกถึงสตรีท พัทยา และได้รับการสนับสนุนแนวคิดนี้จากผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างดี เรื่องนี้อาจต้องมีการทำระบบโซนนิ่งหรือการกำหนดพื้นที่เพื่อควบคุม ก่อนที่จะประเมินภาพจากนั้นว่าเมื่อมีการขยายเวลาเศรษฐกิจภาคกลางคืนแล้วจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจมากน้อยเท่าใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เรากำลังฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศอยู่ตอนนี้

## หวังเงิน-ไต้หวันดึงเครือข่ายควรวาง

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยกรณีสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างจีนและไต้หวัน ว่า คาดหวังเป็นเรื่องชั่วคราว เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับมาเดินทางได้แบบเป็นปกติ เหมือนปี 2562 ก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ตลาดนักท่องเที่ยวจีนถือเป็นตลาดใหญ่มาไทยมากเป็นอันดับ 1 ด้วยจำนวน 11 ล้านคน จากสถานการณ์ล่าสุด มั่นใจว่านักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาเที่ยวไทย ในปลายปี 2565 จำนวนเพิ่มมากขึ้น เพราะมีการผ่อนคลายมาตรการและเห็นสัญญาณที่ดีหลายเรื่อง อีกทั้งขณะนี้รัฐบาลจีนทยอยผ่อนคลายมาตรการคุมโควิดอย่างต่อเนื่อง อาทิ มาตรการกักตัวชาวจีนประเทศจีน ลดเหลือ 10-14 วัน จากเดิม 21 วัน มาตรการคุมเข้มการเดินทางระหว่างประเทศของสายการบิน ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีโอกาสเพิ่มเที่ยวบินขาเข้าและขาออกจากจีนมากขึ้น ถือเป็นสัญญาณที่ดี

“สำนักงาน ททท. ในจีน รายงานมาว่ารัฐบาลกลางของจีนมีแนวโน้มให้รัฐบาลท้องถิ่นแต่ละมณฑลมีอำนาจในการตัดสินใจเปิดเมืองหรือเปิดพรมแดน ซึ่ง ททท. เตรียมหารือกับในบางมณฑล รวมถึงรับการติดต่อจากบางมณฑลว่าอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับความมั่นใจและความปลอดภัย หากรัฐบาลกลางให้อำนาจแก่รัฐบาลท้องถิ่นในการพิจารณาเปิดประเทศด้วย” นายยุทธศักดิ์กล่าว

## บิกตู้อลังลดผลกระทบค่าไฟ

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่าเอฟที ที่งวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 อีก 68.66 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟรวม 4.72 บาทต่อหน่วย แต่การแถลงข่าวชี้แจงต้นทุนค่าไฟถูกเลื่อนออกไปถึง 2 ครั้งจากคำสั่งรัฐบาล ว่า เรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นห่วง ได้สั่งให้กระทรวงพลังงาน

เร่งหามาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือ ดังนั้นกระทรวง จะเร่งหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ว่าจะยังคงยืนยันตามมติเดิมหรือไม่ แล้วมาตรการช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างไร เพราะ กกพ. เป็นหน่วยงานกำกับและเรื่องนี้โดยเฉพาะ ส่วนการจะทบทวนหรือปรับเปลี่ยนมติบอร์ด กกพ. ที่ออกไปแล้วหรือไม่นั้น กระทรวงพลังงานจะไม่ก้าวล่วง แต่จะขอผลกระทบบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับ กกพ.

นายกุลิศกล่าวว่า สำหรับกระแสข่าวต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากกำลังผลิตที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายของแปลงปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (แหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ) ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (พีเอสซี) กำลังผลิต 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันนั้น ขณะนี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. อยู่ระหว่างเร่งกำลังผลิต เนื่องจากผู้รับสัมปทานเดิมไม่ได้ขุดเจาะเพิ่มจึงทำให้กำลังการผลิตลดลงเหลือระดับ 200 ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ปัจจุบันเพิ่มกว่า 300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แต่จะเพิ่มกำลังผลิตสิ้นปีนี้ไม่ให้ต่ำกว่า 500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แสดงให้เห็นว่า ปตท.สผ. ทุ่มเทกำลังเต็มความสามารถอยู่แล้ว ส่วนการแบกรับภาระค่าเอฟทีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปัจจุบันเป็นห่วงมาก รัฐบาลจะเข้ามาดูแล เพราะกระทบไปถึงสภาพคล่องของ กฟผ. ด้วย ปัจจุบันกำลังทำมาตรการ อาทิ เงินกู้เพิ่มเติม

## งบบกลางเกลี้ยง-ลุ้นบปี66

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวถึงมติปรับขึ้นเอฟทีอีก 68.66 สตางค์ต่อหน่วย งวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 ว่า กกพ. ยืนยันว่าได้ส่งเอกสารทุกอย่างให้ 3 การไฟฟ้า ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีผลทางกฎหมายไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมติได้ หากรัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถออกเป็นมาตรการเยียวยาประชาชนแยกส่วนออกมาเหมือนทุกครั้ง ไม่จำเป็นต้องถ่วงดุลการปรับขึ้นค่าไฟครั้งนี้

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ที่ผ่านมามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาค่าเอฟทีที่เพิ่มขึ้นงวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565 ที่เพิ่มเป็น 23.38 สตางค์ต่อหน่วย ต้นค่าไฟรวมเป็น 4.00 บาทต่อหน่วย คือ มาตรการดูแลผู้ใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือนประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการลดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ที่ 0.2338

บาทต่อหน่วย ใช้บกลางดูแลประมาณ 2,000 ล้าน บาท แต่งวดใหม่เดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 บกลางแทบจะไม่เหลือแล้ว ขณะที่ค่าเอฟทีก็ปรับขึ้นมากกว่าเท่าตัว หากต้องใช้เงินสนับสนุน อาจสูงถึง 8,000 ล้านบาท ดังนั้น จึงเป็นโจทย์ที่ว่ารัฐบาลจะหาเงินจากไหน หากไม่สำนักงานพลังงานไม่สามารถเกลี้ยเงินจากแหล่งต่างๆ มาได้ อาจต้องใช้ตั้งงบประมาณ 2566 มาใช้แทน เพราะปีงบประมาณใหม่เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ขณะที่การดูค่าไฟอยู่ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 นอกจากนี้ทราบว่ากระทรวงพลังงานจะเร่งหารือกับสำนักงาน กพ. เพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนคู่ขนานกับการพิจารณาของสำนักงานฯ หากพิจารณาทันอาจเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หน้า

## ล้นลดราคาดีเซลตามตลาดโลก

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) กล่าวว่า ที่ประชุม กบ. ได้พิจารณาทบทวนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์ (วันที่ 9-15 สิงหาคม 2565) มีมติให้คงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ลิตรละ 34.94 บาท ตรึงราคาต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 8 เพื่อลดค่าใช้จ่ายประชาชน เนื่องจากตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดีเซลลดลง 10.52 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จาก 134.86 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เป็น 124.34 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ผลจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี นี้ โดยเฉพาะสหรัฐ และยุโรป ประกอบกับรัฐบาล โดยมีมาตรการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล 50% ในส่วนที่ราคาขายสูงกว่า 35 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2565) ล่าสุดประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปัจจุบัน ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ติดลบเพิ่มขึ้นเป็น 117,229 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 76,784 ล้านบาท และบัญชีก๊าซแอลพีจีติดลบ 40,445 ล้านบาท โดยกองทุนน้ำมันฯ อุดหนุนดีเซลเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 อัตรา 1.13 บาทต่อลิตร และวันที่ 9 สิงหาคม 2565 จะอุดหนุนลดลงเหลือ 0.24 บาทต่อลิตร จากราคาดีเซลโลกที่ลดลง

นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สกนช. กล่าวว่า ขณะนี้ราคาดีเซลมีโอกาสต่ำกว่าราคาปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตร ตามแนวโน้มราคาตลาดโลกที่ปรับลดต่อเนื่อง แต่คงไม่สามารถลดหรือเพิ่มทันทีเช่นเดียวกับน้ำมันกลุ่มเบนซิน เนื่องจากที่ผ่านมากองทุนน้ำมันฯ รับภาระดูแลดีเซลจนปัจจุบันติดลบสูงมาก ดังนั้น ต้องดูแลกองทุนน้ำมันก่อน

## กลุ่มเบนซินลดราคาสูงสุด 1 บาท

รายงานข่าวจากสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และบางจาก แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 1.00 บาทต่อลิตร วัน อี85 ลดลง 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผลวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน 95 ราคา 43.86 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาทต่อลิตร, อี20 ราคา 35.34 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาทต่อลิตร, อี85 ราคา 32.34 บาทต่อลิตร, พรีเมียมแก๊สโซฮอล์ 95 (พีทีที สเตชั่น) ราคา 41.94 บาทต่อลิตร, ดีเซล 34.94 บาทต่อลิตร, พรีเมียมดีเซล ราคา 46.16 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

รายงานข่าวระบุว่า ราคากลุ่มเบนซินที่ลดลงมาจากความกังวลจากเศรษฐกิจโลกถดถอย แม้ราคาปิดตลาดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา เวสต์เท็กซัส และเบรนท์ จะเพิ่มขึ้นแต่ก็เล็กน้อย โดยเวสต์เท็กซัสเพิ่ม 0.47 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล อยู่ที่ 89.01 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เบรนท์เพิ่ม 0.80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล อยู่ที่ 94.92 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แต่ดูโบลลดลงสวนทาง 1.98 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล อยู่ที่ 93.58 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล นอกจากนี้ น้ำมันสำเร็จรูปตลาดลิงคไปร์ลดลงมากทั้งเบนซินและดีเซล โดยเบนซินลดลง 5.34 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล อยู่ที่ 103.51 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่ดีเซลลดลง 4.21 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล อยู่ที่ 124.19 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล